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ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชัน้ ๗ อาคารรัฐสภา ๓ 

-------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๔๕  นาฬิกา  

 

  (นายอัครวทิย สุมาวงศ ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  กรรมาธิการมาครบแลวนะครับ ขอเปดประชุมครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงทีป่ระชุมทราบ  ก็มีอยูนิดหนึ่งนะครับ ในวนัที่ ๑๕ 

ที่เราประชุมกนัไปก็มาดวูาที่มีการประชุมมันมีบางอนัทีต่องปรับปรุงนดิหนอย อยางเรื่อง กกต. นั้นที่จะ 

เสนอออกมาใหเปนอกีมาตราหนึ่ง เร่ืองการพนตําแหนงของ กกต. ประจําจงัหวัด โดยใหตัดขอความใน 

มาตรา ๑๔ ซึง่เปนลกัษณะตองหามออก เพราะวาเอาเรือ่งขาดคุณสมบัติ ขอ ๑ ตามมาตรา ๑๓ ไปใสไว 

พอหลงัจากจะเสร็จจริง ๆ แลวมาดูแลวปรากฏวาหลักการพนจากตาํแหนง กกต. จังหวัดมีมาตรา ๑๑ 

กําหนดเอาไวแลววาให กกต. กาํหนดหลกัเกณฑ ฉะนัน้ก็เลยขอปรับปรุงการเสนอไปวา มาตรา ๑๔ นัน้ 

เปนเรื่องลกัษณะตองหามของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ฉะนัน้ขอความ 

ใน (๑๕) ทีว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ ไมใชเปนลักษณะตองหาม เปนเหตุหนึ่งที่ทาํใหกรรมการ  

การเลือกตั้งประจําจังหวัดตองพนจากตําแหนงจึงควรตดัออกจากมาตรา ๑๔ โดยควรบัญญัติไวใน

หลักเกณฑที่กรรมการการเลอืกตั้งกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ขอแกขอความที่เสนอไปเปนเชนนี ้

ใหถูกตองตามที่ปรากฏอยูในราง แทนทีจ่ะเสนอใหเปนอีกมาตราหนึง่ ซึ่งไมถกูตอง  

  อีกอันหนึง่ก็คอืในเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 

เมื่อกี้นี้เปนเรื่องของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อันนี้มนัม ี

ขอความทีพ่ิมพตกในมาตรา ๑๐๖ วรรคหนึ่ง คือขอความวาสืบสวน สอบสวนนั้น กพ็ิมพตกเปน สืบสวน 

สวน ก็แจงไปเชนนัน้  

  อีกอันหนึง่คือมาดูเร่ืองการที่ใหกรรมการสรรหา สรรหาสมาชิกวุฒิสภาจากองคกร  

๕ ภาค เสร็จแลวให ๕ ภาคนั้นกําหนดมาแลวถาเกิน ๓ เทาก็ใหแตละองคกรไปหามาให คือเขาเขียนผิด 

วาใหเทากับจํานวนที่สรรหา ความจริงตอง ๓ เทา เราเสนอไปแลว ๓ เทานะครับ กม็ขีอนาคิดอีกอนัหนึ่งวา 

แลวเขาจะรูอยางไรวากี่เทา ๆ เพราะมนัไมมีบทบัญญัตใินนัน้ไวกอนเลยวาแตละภาคมีกี่เทา ผมก็เลย 

มาขอเติมและก็ขอถือเปนมติที่ประชุมวาเรามีมติไปเชนนั้นวาควรมีบทบัญญัติใหคณะกรรมการสรรหา 
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กําหนดจาํนวนสมาชกิวฒุิสภาที่พงึสรรหาของแตละภาคไวกอนจะใหองคกรแตละองคกรตามมาตรา ๑๓๐ 

เสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชกิวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง (๑) และเขาจะไดรูวา 

ทั้งหมดมีเทาไร และถาหากวาจะตองหา ๓ เทาเขาจะไดรูวาเปนอยางไร ก็เสนอไปเชนนัน้ เร่ืองทีจ่ะแจง 

ใหทราบก็มีแคนั้น 

  ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ คร้ังที ่๒๑ ซึง่ประชุมเมื่อวนัพุธที ่๑๕ สิงหาคม 

๒๕๕๐ ก็ขอเปนหนา ๆ ไปนะครับ หนา ๑ ครับ อยูในนี้ครับ  

  นางสดศรี สัตยธรรม  :  ทานประธานคะ อันนี้แกปญหา ๑๕ และก ็๑๔ ไดไหมคะ  

ที่ทานประธานเพิม่เติมไป ที่วาขางละ ๑๕  ๑๕  

  ประธาน  :  มนัไมมีทางครับ อยูที่รัฐธรรมนูญครับ เพยีงแตวาเขาตองไปกําหนดเอา 

บันทกึการประชุมเปนหนา ๆ ไปนะครับ หนา ๑  หนา ๒  หนา ๓  หนา ๔  หนา ๕ ถาไมมีอะไรก็ถือวา 

ที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมดังกลาวนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณารางพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับเพิม่เติม 

ก็ขอเรียนใหทราบวาความจริงระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญวนันี ้

ไดกําหนดใหมีการพจิารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชกิ 

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชกิวุฒิสภาเปนเรื่องแรก แลวกม็ีเรื่องของการพิจารณาทบทวน 

รางพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีก ๒ ฉบับ กค็ือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง แตในที่สุด 

ก็มีการประชมุเพียงรางเดียว คือประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 

เลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชกิวุฒิสภา สวนอีก ๒ รางนัน้ก็ไมมกีารพจิารณา 

โดยถือวาพิจารณาเสร็จส้ินแลว ซึง่เราก็ไดมีขอสังเกตไปจากการพิจารณาที่เสร็จส้ินอันนัน้ไปแลว 

ฉะนัน้เราคงไมตองมาพูดกนัอีกในวันนี ้สําหรับ ๒ รางนัน้  

  สวนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และการไดมาซึ่งสมาชิกวฒุสิภานั้น ปรากฏวาฝายจัดทาํรางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นไดปรับปรุงรางใหม 

จากฉบับที่เราไดดูไปเมื่อวันที่ ๑๕ ซึง่ฉบับนั้นเปนฉบับทีเ่ขายกรางและเสนอวนัที ่๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐  

เขาก็เสนอใหมเปนฉบับที่ทกุทานไดรับอยูวันนี้เปนฉบับเสนอคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญในวนัที ่

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ คือวันนี้ จากรางนัน้เองปรากฏวาไดเอาขอสังเกตของคณะกรรมาธิการเราไปแกไขเปน

จํานวนมาก มบีางที่ไมไดแกไข แตวาสวนใหญไดแกไขตามเรา แลวกใ็นการพิจารณานัน้มีอยู ๔ จดุใหญ ๆ 

ที่ทางฝายเลขานุการของคณะกรรมาธิการยกรางเสนอเปนประเด็นขึ้นมา คือในเรือ่งของมาตรา ๘ ทานจะด ู
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ตามก็ไดนะครบั ตามกฎหมายที่แจกไปแลว มาตรา ๘ นัน้ทางฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางก็

หารือที่ประชุมวา ทีว่าการดําเนินการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไปนั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้งตองประกาศผลการเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็วตามบทบญัญัติมาตรา ๙๓ ของ

รัฐธรรมนูญ คาํวา โดยเรว็ ไมไดกําหนดวาชานานเทาไร ซึ่งควรจะตองกําหนดไว ก็หารือกันในที่ประชุมวา

จะเหน็อยางไร ในที่สุดก็มีมตใิหกําหนด ๓๐ วนั เพราะวาการประกาศตามรัฐธรรมนญูตองประกาศ ๓๐ วัน 

เพื่อจะเปดเฉพาะประชุมสภา อันนี้ก็เรียนใหทราบ 

  อีกอันคือเร่ืองของคาใชจายในมาตรา ๔๘  มาตรา ๔๙  มาตรา ๕๐ ในเรื่องของ 

มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มีเร่ืองของการที่จะกําหนดใหมกีารคิดคาใชจายในการเลือกตั้ง แตเดิมมาสําหรับ 

การเลือกตั้งทัว่ไปซึ่งการกําหนดตาง ๆ จะนับคาใชจายที่แตละคนจะใชไปในการเลอืกตั้งของผูสมัครตั้งแต

วันที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตมาตรา ๔๙ นี้กาํหนดวา 

ในกรณีที่เปนเรื่องของการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรเนื่องจากการครบวาระ ใหคิดคาใชจายนัน้ 

กอนวนัประกาศพระราชกฤษฎีกา โดยใหคิดตั้งแต ๙๐ วันกอนวันครบกําหนด ครบวาระ อันนี้ก็ไมมีปญหา 

ก็มีปญหาอยูในมาตรา ๕๐ วรรคทายพูดถงึวา การบริจาคเงินใหแกชุมชน สมาคม มลูนิธิ วัด สถาบัน 

การศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบนัอืน่ใดภายใน ๑ ป กอนวนัครบวาระ ใหรวมเปนจํานวนเงนิ 

คาใชจายในการเลือกตั้งตามวรรคหนงึ อันนี้เขาพูดกนัวาเพื่อความสอดคลองก็ตองตัด ๑ ปนี้ออกมา 

เปน ๙๐ วนั เพราะวามนัจะไปเกี่ยวกบัเร่ืองโทษเรื่องอะไรตอ ๆ ไป  

  อีกเรื่องหนึ่งกค็ือเร่ืองของการคัดคานผลการเลือกตั้ง ซึง่คงจะจาํไดวาเราเปนฝายเสนอ 

กฎหมายตามรางทีเ่ขาเสนอมาทีเ่รา มนัจะเปนตั้งแตมาตรา ๑๑๒ ถึงมาตรา ๑๑๖ เราก็เสนอวาขอความ 

กอนหนานัน้จะเปนเรื่องอาํนาจของ กกต. แตตรงนี้เปนเรือ่งของการคัดคาน เราก็บอกนาจะแยกหมวด 

ปรากฏวาเขารางฉบับนีเ้ขาแยกหมวดจริงแตเขาไปแยกเร็ว เขาไปแยกตั้งแตข้ันตอน กกต. ฝายเลขา 

เขาทักทวง เราก็ชี้แจงอนันี้วาที่แยกหมวดเปนเรื่องเสนอของเราไป แตเราเสนอใหแยกหมวดตั้งแต 

มาตรา ๑๑๒ เดิม จนถึงมาตรา ๑๑๖ ซึ่งปจจุบันเปนมาตรา ๑๑๖ ถงึมาตรา ๑๒๐ ก็เขาใจวาฝายเลขา 

จะไปปรับปรุงเชนนั้น  

  อีกเรื่องคือเร่ืองของการเสนอชื่อองคกร ตามมาตรา ๑๓๐ ที่เราคางกนัอยูคราวที่แลว 

ก็จะเห็นไดวามันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเห็นจากรางฉบับเกา หลกักย็ืนยนัวาองคกรเหลานัน้ตองเปน 

นิติบุคคลที่เราพูดกัน สวนองคกรตาง ๆ คาํวิเคราะหศัพทขององคกรก็เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ที่เราเปนหวงกัน องคกรภาครัฐ ที่บอกแตเดิมมาเปนองคกรการบริหารงานบุคคล เขาเปลี่ยนไปหมดแลว 

ผมอานดูแลวใชได องคกรภาคเอกชนวิเคราะหศพัทที่เขยีนไว หมายความถึงองคกรกลางของกลุมอาชีพ 

เพื่อสงเสริมธุรกิจดานเกษตรกรรมอะไรตาง ๆ นานามีการแกไขเปนวา องคกรภาคเอกชนหมายความถึง 
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องคกรกลางของกลุมอาชีพเพื่อสงเสริมการประกอบอาชพี ไมใชธุรกิจ แกคําวา ธุรกจิเปนการประกอบ

อาชีพ ฉะนัน้กเ็ปนหมายความถึงองคกรกลางของกลุมอาชีพเพื่อสงเสรมิการประกอบอาชีพดาน 

เกษตรกรรม และก็ขอความอื่น ๆ เหมือนเดิม ทัง้ ๕ องคกรนี่จะลงทายดวยองคกรอ่ืนตามที่คณะกรรมการ 

สรรหากําหนดเพื่อเปดโอกาสใหมีการกําหนดองคกรที่สมควรเขามาไวในนี้ดวย อันนัน้ก็เปนเรื่องที ่

ฝายเลขาจะรับไปไดนําเสนอที่ประชุมแลวมีการพิจารณากัน  ตอไปนี้ฝายเลขาเขาจะรับรางนี้ไปทําแลวก็จะ

เสนอตอ เขาใจวาประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะเสนอรางทัง้ ๓ ฉบับนี้ไปให สช. ในวนัที ่

๑๙ เดือนนี ้เขาใจเชนนัน้ ก็ไดฝากขอสังเกตทั้งหมดของเราของคณะกรรมาธิการนีท้ี่ยงัไมไดมีการปรับปรุง 

ใหอยูในรางใหฝายเลขานกุารของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญชวยพิจารณาวามีอะไรที่ควรไป

เพิ่มเติมไวในรางฉบับที่เสนอไปหรือไม รวมทั้งในเรื่องของพระราชบัญญตัิอีก ๒ ฉบับ คือพระราชบญัญัติ 

วาดวยการเลอืกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยกรรมการการเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ขอใหพิจารณาขอเสนอของพวกเรา แตไมไดหมายความวา 

จะไดรับการบรรจุไวในทุกขอเสนอนะครับ แตเพียงฝากไปวาขอใหพิจารณาขอเสนอเหลานั้นดวยวา  

ที่ยงัไมไดบรรจุไวสมควรไดรับการบรรจุหรือไม เชิญครับ  

   

           - ๒/๑ 
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  นายวัชรา  หงสประภัศร  : กราบเรียนทานประธานครับ ในมาตรา ๑๓๐ (๒) 

มีคําวา และองคกรอ่ืนตามที่คณะกรรมการสรรหากาํหนด ยกเวนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ 

องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญหรือองคกรตาม (๑) มีปญหาของคณะอนกุรรมการตรวจรางครับวา องคกรอ่ืนนี ้

องคกรอ่ืนตัวแรกนี่นะครับ หมายความวาอยางไร  

  ประธาน  :  หมายถงึอะไร 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  คําวา ยกเวนองคกรอิสระ องคกรอ่ืนตองดตูั้งแตตนครับ 

คือ มีปญหาวาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญูนี้เปนองคกรภาครัฐหรือเปลาครับ  

  ประธาน  :  ใชครับ ถาทานอานรัฐธรรมนญูแลว มันจะมีองคกรตามรฐัธรรมนูญ หมวด

องคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึง่จะแบงองคกรตามรัฐธรรมนญูเปน ๒ องคกร องคกรแรกคือ องคกรอิสระตาม 

รัฐธรรมนูญซึ่งมีอยู ๔ มี กกต. ปปช. ผูตรวจการแผนดิน สวนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญก็เปนองคกร 

อีกองคกรหนึ่งของรัฐธรรมนญู มีองคกรอัยการ มีสภาทีป่รึกษา แลวกเ็ศรษฐกิจ มีคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชน องคกรตามหนึ่งก็คือ องคกรทั้งหมดที่ไดวเิคราะหไวแลววาเปนองคกรภาควิชาการ คือ 

เขากลัวจะซ้ํากัน เราตองเขยีนอยางนี้ แตส่ิงที่เขาไมใหคือระบบ เขาไมใหองคกร ยกเวนองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ และองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนญู 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ยกเวนทําให 

  ประธาน  :  ยกเวนก็คือไมใหครับ ชัดเจน 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  เหตุใดถึงยกเวนครับ  

  ประธาน  :  ก็ตองไปถามเขาครับ  

  นายวรพจน  วงศสงา  :  การเสนอขององคกรตาง ๆ เหลานี้ตองเสนอสมาชิกขององคกรนั้น 

  ประธาน  :  ไมจําเปนครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  เสนอผูใดก็ได 

  ประธาน  :  เสนอผูใดก็ไดครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  กระผมคิดวาถาเสนอภายในสมาชิกขององคกรนั้น ๆ องคกร 

อิสระนี่มันดาํรงตําแหนงวุฒสิภาไมไดอยูแลว 

  ประธาน  :  แตเขาก็กลัวเชนนัน้  มทีานอนุกรรมาธกิารไดมีการประชมุกันกอนหนานี ้

นะครับ มีขอสังเกตอะไรบางหรือไม ขอเชญิหนอย ทานอนุคนไหน เชญิครับ ทานวรพจนมีอะไรไหมครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา :  คือเนื่องจากวา เรายังไมไดรับเอกสารลาสุดทีท่างฝายคณะยกราง 

ทํามา แตอยางไรก็ตามจากการที่เราตั้งขอสังเกตไปแลวเรื่องพรรคการเมือง แลวก็จากการสดับตรับฟง 

จากพรรคการเมือง จากสาธารณชน ก็มีความรูสึกโดยรวมวา พระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่ออกมา 
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ใหมนีม้ีลักษณะจํากัดสทิธเิสรีภาพของประชาชนในการตั้งพรรคการเมืองนัน้มากกวาเดิม แทนทีจ่ะเปน 

การเพิม่สิทธเิสรีภาพดังทีก่ลาวไววา รัฐธรรมนูญฉบับนีจ้ะเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหดีข้ึน 

เฉพาะพระราชบัญญัติพรรคการเมืองนี้มลัีกษณะบังคบั มีลักษณะลดิรอนไปกวาเดิม อันนี้เปนเสียงซึง่ 

ดังออกมาจากพรรคการเมืองตาง ๆ และเมื่อพิจารณาดกู็มีลักษณะอยางนัน้จริง ๆ เร่ิมต้ังแตการกอต้ัง 

การกําหนดนโยบายก็มีการจํากัด มีลักษณะบังคับวาจะตองอยางนั้นวาจะตองอยางนี ้แลวก็ให 

อํานาจที ่กกต. จะใชดุลพินจิในการพิจารณาแลวก็ยุบพรรคการเมืองเหลานี้ได ซึ่งเปนบทบัญญัติซึง่ 

บีบบังคับมากไปกวาพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่แลวมา อันนี้กท็าํใหเกิดความรูสึกเปนหวงวา อาจจะ

สงผลกระทบไปถึงตัวรัฐธรรมนูญดวย เพราะขณะนี้ในการวิพากษรัฐธรรมนูญนั้นรูสึกวา ฟงเวทีไหนก็เปนที่

นาวิตกอยูเหมอืนกนัวา เหตผุลของฝายทีต่อตานก็คอนขางจะมนี้าํหนักมากขึ้นทุกที เหตุผลของฝาย

สนับสนนุนี้ก็ยนือยูที่จุดเดิม และยิ่งมพีระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ลักษณะนี้ออกมาก็จะยิ่งเปน 

เรียกวาเปนดาบสองที่จะซ้ําเติมเขาไปอีกวา นี่อยางไรละ ไหนวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหสิทธิเสรีภาพ

ประชาชนมากขึ้น กลายเปนจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้น ก็จงึอยากจะเรียนฝากไปยัง

คณะกรรมาธกิารยกรางดวยความหวงใยวา นาจะนําสิง่เหลานีม้าคํานึงและชัง่น้าํหนักใหด ีเพราะวา 

พระราชบัญญตัินี่ยังจะตอไปที่ สนช. ก็ยงัไมทราบวา สนช. นั้นจะสับละเอียดสักแคไหนอีก ก็เปนทีน่า 

เปนหวง กราบเรียนโดยรวมอยางนี้ครับ 

  ประธาน  :  ทานกรรมาธิการมี เชิญครับทาน 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ตองขอโทษดวย คือผมมองอีกมุมหนึง่เนื่องจากวาของ 

ป ๔๐ เร่ืองกฎหมายพรรคการเมืองมนัมีจดุออน จึงทําใหพรรคเล็กพรรคนอยทางทานเปนคนขยายไป  

ไปซื้อขายฮั้วกนัก็ตามนะครบั กินเงนิภาษปีระชาชน เพราะฉะนั้นการทีเ่ขาเขียนใหเกงขึ้น ผมวาอยางที ่

คุณวรพจนวาถูก แตอีกมุมหนึง่ประโยชนที่จะไดรับ คือประชาชนไดรับมากยิ่งขึ้นจากความเขมแข็งของ 

การบัญญัติอยางนี้ครับ 

  ประธาน  :  ครับ มีทานผูใดมี เชิญครับ 

  นายวรพจน  วงศสงา  :  กระผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง คือโดยหลักการประชาธิปไตยนัน้ 

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยซึ่งไมอยูในระบบราชการก็ด ีตาสีตาสาทัง้หลาย 

เหลานั้นคือ เจาของอํานาจอธิปไตย การรวมตัวกนัเปนพรรคการเมืองนั้น ก็คือกลุมบุคคลซึ่งรวมตัวกัน 

เพื่อเสนอตวัอาสาสมัครในการดูแลบานเมอืงแทนเจาของประเทศ ถาหากวามีการจํากัดสิทธทิําใหการ 

รวมตัวกนันีเ้ปนไปไดโดยยาก อยูภายในขอบเขตอันจํากดั ขอเสียหายนั้นก็ยอมเปนผลเสียของเจาของ 

ประเทศเทานัน้เองที่จะทําใหทางเลือกถูกจํากัดลงไป ถาหากขอบังคบันั้นบงัคับจนถึงขนาดทีว่า กลุมคน 

ซึ่งจะสามารถตั้งพรรคการเมืองได ก็จะมแีตนายทุนใหญ มีแตพวกมทีุนทรัพยมาก ความหลากหลายของ 
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นโยบายซึง่จะนํามาเสนอก็จะนอยลง นักการเมืองผูมีความคิด มีอุดมการณที่อยากจะอาสาสมัครเขามา 

ก็หาโอกาสที่จะเขามาสูวงการเมืองไดยากยิ่งขึ้น นกัการเมืองหนาใหมเกิดขึ้นไดยากยิ่งขึ้น ยิง่มีพรรค 

นอยลงเทาไร จระเขขวางคลองก็จะมมีากขึ้นอยูตามทองถิน่ตาง ๆ ในที่สุดคนซึ่งอยูในพรรคใหญเหลานี ้

ก็จะตั้งราชวงศของตัวเองในทองถิน่ ไมมใีครที่จะโคนลมลงได แตถาหากวาเราสามารถทีจ่ะม ี

พรรคการเมืองมากขึ้น นักการเมืองหนาใหมวีรชนในทองถิ่นที่จะแซะฐานอาํนาจของนายทุนเหลานี ้

ก็จะมีมากขึ้น โอกาสที่ใครจะมาสรางอาณาจักรสรางราชวงศข้ึนมาอยางนัน้ก็จะลดนอยลงไปครบั 

ประโยชนของการที่คนจํานวนมากสามารถเขาถงึเวทีการเมืองไดมากขึ้น มนัจะมีประโยชนอยางนี ้ดีกวา 

ที่จะใหถูกผกูขาดไวในวงจาํกัด ที่แลวมานี่ถาเราจะดูคนซึ่งเวียนวายอยูในวงการเมืองนีก้็มีจาํนวนประมาณ 

๒,๐๐๐ คนเศษ ๆ ซ้าํหนาซ้าํตากนัอยูตรงนี้ หนาใหม ๆ ไมไดเกิดขึ้น นกัวิชาการใหม ๆ ที่มีความคิด 

อยากจะเขามา เขาไมได ยกเวนจะคอยเกาะหางคนเหลานี ้หรือวามีโอกาสทีจ่ะพลกิเขามาได การเปด

โอกาสใหคนเขาถึงเวทกีารเมืองไดอยางกวางขวางนัน้ เปนประโยชนยิง่กวาเปนโทษ ถาเรื่องการเงนิการทอง

อะไรที่อุดหนนุพรรคการเมอืงเหลานี ้คิดวาเปนความสิน้เปลือง เพราะสามารถจะออกระเบียบกฎเกณฑใน

เร่ืองการใหเงนิใหทองเหลานี้อยางระมัดระวังอยางมีประสิทธิภาพก็ได แตอยาคุมกาํเนิด ถาเขาจะเกิดก็ตอง 

ใหเขาเกิดขึน้มา ไมใชคุมกาํเนิดตั้งแตตน ไมใหเกิด เพราะกลวัจะไมมขีาวเลี้ยงครับ 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ กรรมาธิการทานอื่นมีความคดิเห็นอะไรไหมครับ เชิญครับ 

ทานวัชรา   

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ คือกระผมอยากจะใหไดมีการ 

นําเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการชุดนี้ทีม่ีความเห็นไปตาง ๆ ไปยัง สนช. ดวย ถามกีารสง 

  ประธาน  :  ก็เขาใจวาคงจะมีชองทางอยูเหมือนกันนะครับ เพราะวาทราบมาวาใน 

คณะกรรมาธกิารของ สนช. ที่จะพิจารณาเรื่องนี้จะมีตัวแทนของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

ประมาณ ๑๐ คน ซึง่จะมีฝายเลขา ทางฝายเลขาคงจะเขาไป ซึ่งเราก็ฝากขอสังเกตเหลานี้ไวกับฝายเลขา 

ของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไวแลว เชิญครบั 

  นายประวทิย  ทองศรีนุน  :  ทานประธานครับ ผมขอเพิม่เติมอีกนิดหนึ่ง คือ มิติที ่

อนุมองนี่เปนสวนหนึง่ ผมเห็นดวย แตวาอีกมุมหนึง่ที่ผมมองนี่ก็เปนอีกมุมหนึง่ ถาเสนอมุมมองอยางนี ้

มันจะหลากหลาย แลวก็อีกอันหนึ่ง ปญหาที ่กกต. ซึง่เคยพบนีท่ี่เขาเขียนมาอยางนี้วา กกต. เปนเจาภาพ 

ในการรางมานี่เขามองอยางไรดวยครับ 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ถาทานกรรมาธกิารไมมีอะไร เชิญครับ 

  นายสมชาต ิเจศรีชัย  :  กราบเรียนทานประธานครับ มอียูในมาตรา ๘ หนา ๔ ของ  

พรบ. เลือกตั้ง ผมไมทราบวาตรงนี้จะเปนเจตนารมณที่เราตองการหรือเปลาที่บอกวา ใหการเลือกตั้ง 
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สมาชิกเปนการเลือกตั้งทัว่ไป ใหประกาศผลเลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็วตามบทบัญญัติของมาตรา ๙๓ 

ของรัฐธรรมนญูนี่ครับ คําวา โดยเรว็ มนัไมคอยมีเวลา 

  ประธาน  :  เขาตกลงเปลีย่นแลวครับ เปน ๓๐ วัน  

  นายสมชาต ิเจศรีชัย  :  แตในนี้ยงัไมไดเปลี่ยนครับ 

ประธาน  :  เมื่อกี้แถลงไวแลวครับ 

  นายสมชาต ิเจศรีชัย  :  แลวก็มาตรา ๕๐ นีน่ะครับ การบริจาคเงนิใหแกชุมชน ความจริง 

ตรงนี้นาจะไปสัมพันธกับมาตรา ๔๙ ในเรื่อง ๙๐ วันกอนครบวาระ  

  ประธาน  :  แกเปน ๙๐ วนัแลว เมื่อกี้สงสัยเขามาไมทนัครับ ขอบคุณครับ ถาไมมเีร่ืองอื่น 

ผมก็ขอขอบคุณทานกรรมาธิการ งานของเราก็เสร็จส้ินนะครับ งานของเราซึง่เขาไดกําหนดหนาทีข่องเรา 

ไวใหมีหนาที่อยูในเรื่องใหญ ๆ ก็คือตรวจรางรัฐธรรมนูญแลวก็ตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

รวมทัง้ใหมกีารใหขอมูลดานวิชาการนะครับ ในเรื่องเหลานี้ซึง่เราก็มีคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมา ๓ คณะ 

อยางที่เปนคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในตางประเทศนะครับ ซึ่งมทีาน 

รองศาสตราจารยนครินทร  เมฆไตรรัตน เปนประธาน มคีณะอนุกรรมการตรวจรางรฐัธรรมนูญ ซึง่มี 

ทานมานิจ  สุขสมจิตร เปนประธานอนุกรรมการและก็มคีณะอนุกรรมการตรวจรางกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญ มทีานวิจิตร อยูสุภาพ เปนประธานคณะอนกุรรมการ เราก็ไดทําหนาทีม่าตั้งแตแรกจนถงึ

ปจจุบัน วนันีก้็เขาใจวาเวลางานของเราทัง้หมดไดเสร็จส้ินลงดวยดี เราไดตรวจรางรฐัธรรมนูญผานไปแลว 

นะครับ จนกระทั่งรางรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอยจะลงประชามติในวนัที่ ๑๙ ซึง่จากผลของการตรวจราง 

รัฐธรรมนูญของเราก็ไดมีการแกไขรางรัฐธรรมนูญไปตามขอสังเกตของเราบางพอสมควร และเชนเดียวกนั

ในการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทัง้ ๓ ฉบับ ก็เปนผลใหมีการแกไขรางนั้นตามขอสังเกตของ

เราไปเปนจาํนวนมาก ทัง้ขอมูลทางดานวชิาการของเราก็เปนประโยชน ไดมีการจัดทําเอกสารวิชาการ 

๒ ฉบับ และกไ็ดทราบจากเจาหนาที่วามกีารเขามาคนทางอินเทอรเน็ตในเรื่องรัฐธรรมนูญมากพอสมควร 

ผมก็ขอขอบคุณทานกรรมาธิการทุกทาน แทนอนุกรรมาธิการทุกทาน ตลอดจนเจาหนาทีทุ่กทานของ

คณะกรรมาธกิารที่ไดรวมมอืรวมใจกันทํางานนี้จนประสบความสาํเร็จดวยดี ผมขอขอบคุณและขอปด

ประชุมครับ 

  รองศาสตราจารยธิติพนัธุ  เชื้อบุญชัย  :  ความจริงผมจะขออนุญาตเอยในนามของ 

กรรมาธิการทกุทานนะครบั ที่จะขอบคุณทานประธานที่ไดกรุณาในเรื่องการดําเนนิงานของกรรมาธิการ 
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ตลอดจนในอนุกรรมาธกิารตาง ๆ เหลานี ้ผมขอบคุณทานประธานเปนอยางสูงและก็ขออนุญาตปรบมือให

ทานครับ  

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
 
 

 


